



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.เปิดตัวทุดการศึกษาหวังดึงเด็กเข้ากรอบศธ.

สกอ.เปิดตัวทุดการศึกษา โฆษกศธ.ชี้การสื่อข่าวสารศธ. ดึงเยาวชนเข้าสู่กรอบศธ. ต้องใช้ผู้สื่อสารรุ่นเดียวกัน หวังใช้ดารา นักร้อง สร้างเทรนเซินเตอร์ ช่วยเยาวชน นักเรียนทุกระดับ คนในสังคมให้เดินไปในทางที่ถูกที่ควร ด้าน "สุเมธ" ย้ำทุดการศึกษาต้องสร้างความเจริญงอกงามให้แก่สังคม ส่วน "เชนในทฤษฎี" ลั่น พร้อมทำงาน ช่วยเหลือศธ.เต็มที่

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2551 เวลา 11.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวทุดการศึกษากลุ่มแรกของสกอ. โดยนายวัฒนา ช่างไฟเราะ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวว่าการสื่อสาร ข่าวสารศธ.หรือดึงเยาวชนให้เข้าสู่กรอบการศึกษา ต้องใช้ผู้สื่อสารที่อยู่ในวัยเดียวกับผู้รับสาร และต้องเป็นผู้ที่เยาวชนรู้จัก เป็นแบบอย่างที่ดี จึงได้นำนักร้อง นักแสดงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มาเป็นทุดการศึกษา เพื่อต้องการให้เป็นเทรนเซินเตอร์ ช่วยเยาวชน นักเรียนทุกระดับ คนในสังคมให้เดินไปในทางที่ถูกที่ควร ช่วยให้เยาวชนอยู่ในกรอบศธ. และช่วยกันพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไปได้

นายวัฒนา กล่าวอีกว่า ทุดการศึกษาจะมีหน้าที่ตัวแทนและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน นิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ทั้งในด้านการเรียน การทำกิจกรรม การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การช่วยเหลือสังคม ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ศธ. รวมทั้งร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของศธ.ด้วย ซึ่งหากทุดการศึกษา กลุ่มแรกจำนวน 18 คน มีความประพฤติที่ไม่ดี ก็จะมีการตรวจสอบ และปลดออกจากการเป็นทุดการศึกษา ทั้งนี้ ส่วนกิจกรรมแรกจะมีการดูเรื่องหอพัก ฟุตบอลลยโร และรับน้อง โดยให้ทุดศึกษารณรงค์ผ่านสื่อทีวี และลงพื้นที่

ดร.สุเมธ แย้มมนุ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของสกอ. ที่ได้มีทุดการศึกษา ซึ่งถือว่าสำคัญมากเพราะเป็นตัวกลางในการประสานงานในทุกๆเรื่อง จากศธ.สกอ.ไปยังเยาวชน ทั้งกลุ่มเดียวกัน รวมไปถึงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ดารา นักร้อง ที่สกอ. นำมาเป็นต้นแบบ หรือทุดการศึกษา เพื่อเป็นเทรนให้กับเด็ก เพราะทุดการศึกษาคือการสร้างความเจริญงอกงามให้กับสังคม ทั้งนี้ กิจกรรมแรกที่ทุดการศึกษาจะมีเรื่องการแต่งกาย การสร้างคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน

นายธนา ลิ้มปยารยะ หรือ เชน ศิลปินนักร้องวงในทฤษฎี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในทุดการศึกษา กล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับเลือกให้เป็นทุดการศึกษา ในการประชาสัมพันธ์ บอกเล่าข่าวสารไปยังน้องๆเยาวชน ซึ่งตนเองจะใช้ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้สะสมมาตลอดระยะเวลาที่อยู่มหาวิทยาลัยบอกเล่าเรื่องราวไปยังน้องๆเยาวชนไทย ส่วนกิจกรรมแรกที่จะทำในฐานะทุดการศึกษา ถ้าทางศธ.สกอ.ต้องการให้ช่วยเหลืออะไร ตนเองพร้อมช่วยเหลือเต็มที่ โดยเฉพาะเรื่องการรณรงค์รับน้องไม่ใช้ความรุนแรง และการเล่นพนันบอล เพราะการพนันไม่ได้ทำให้ชีวิตใครดีขึ้น มีแต่แยลง